



# TÂM SỰ người lính trẻ

SR  
COLLECTION

Boléro

Trần Thiện Thanh

Từ khi anh thôi học Từ khi đôi lứa đôi  
đêm anh chưa ngủ Lầu sương in bóng trăng

đôi từ sông ngắn núi trở Ta từ không nói nên  
quyển đời dài chưa biết mới Ngai già sương gió đông

lời từ khi gạt sông kẻ người xuôi đi như đêm  
hãy Người đi nếu hay sống mình yêu nơi đó khi

thật dài hầu nghe thương nhớ ai một năm tìm vui nơi quan-  
bạc màu sẽ yên vui lối xưa Tịch Kìa vừa như đêm dài

lúc chưa về một lần dù chỉ một lần thôi. Tâm  
lửa xin hẹn một lời dù chỉ một lời. Đau

Xuân mình yêu nhau cuối hè mình già từ. Mùa

Tha xuôi quân về biển khu cho tốc Đông tàn chỉ nhận một lần



thư Mong sao em anh hiểu Đới lính đầu phong  
trần những yêu như yêu nhân tình và đậm đà như chúng  
mình những đêm học - hồ giàu hơn rồi yêu nhau hơn. Từ  
khi anh rời học Lòng thương biết mấy cho  
vừa Từ khi ta cách trở kỷ - niệm chưa xóa bao  
giờ Cầu xin tóc em còn màu xanh xin mái em  
còn hồng và môi em vẫn nồng Đới dương tình thương dâng cao  
sóng xin về gặp trần lòng chúng mình chờ mong.

Thangtantat@gmail.com  
Sưu tầm & Biên soạn

# Sheet Tâm sự người lính trẻ, file .PDF

"1. Từ khi anh thôi học từ khi đôi lứa đôi đường"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Tâm sự người lính trẻ của tác giả Trần Thiện Thanh đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Tâm sự người lính trẻ
- Tác giả: Trần Thiện Thanh
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/5174-tam-su-nguoi-linh-tre>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](https://ivoicesoft.com)